



ที่ ศธ ๐๔๓๒๓/ว๙๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก - สุโขทัย ตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก พล ๖๕๐๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดส่งคลิปวิดีโอ เพื่อออกอากาศในรายการ “พฤษีเช้า ข่าว สพฐ.”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดรายการ “พฤษีเช้า ข่าว สพฐ.” ออกอากาศทุกวันพฤษีสบดี ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง ๑๕, เว็บไซต์ www.obec.tv, Facebook : OBEC Channel Youtube : OBEC Channel และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของลูกศิษย์และของประเทศชาติ จึงได้กำหนดช่วง “สานพลังครู สพฐ.” โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมนำเสนอครูที่มีความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น ครูดีที่หนูรัก ครูเก่ง ครูที่มีเทคนิคในการสอนเพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครู โดยจะนำคลิปวิดีโอดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรายการ “พฤษีเช้า ข่าว สพฐ.”

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครูผู้ที่มีความสามารถและมีผลงานเชิงประจักษ์ ร่วมส่งคลิปวิดีโอ “สานพลังครู สพฐ.” ความยาว ๕ นาที เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศในรายการ “พฤษีเช้า ข่าว สพฐ.” โดยสามารถส่งคลิปวิดีโอให้กับกลุ่มอำนวยการ ได้ที่ E-mail : prspm39@gmail.com เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพร ดังดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

กลุ่มอำนวยการ
งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๖ ๗๒๓๕-๖ ต่อ ๑๖, ๐๖ ๒๓๑๐ ๙๐๗๙

โทรสาร ๐ ๕๕๒๖ ๗๒๓๔

E-mail : prspm39@gmail.com

รายละเอียดการจัดส่ง VTR “สถานพลังครู สพฐ.” ออกในรายการ “พฤษ์สเช้า ข่าว สพฐ.”

๑. ผลงานครูที่มีความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น ครูดีที่หนูรัก ครูเก่งๆ ครูที่มีเทคนิคในการสอนเพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครู ฯลฯ
๒. ความยาวของ VTR ๓ – ๕ นาที
๓. VTR ที่ส่งมาต้องไม่มีเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์ หรือมีคนร้อง เพราะยูทูปจะตัด และไม่ต้องใส่โลโก้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน ไม่ว่าจะมุมซ้าย หรือมุมขวา เนื่องจากมุมบนด้านซ้ายต้องติดโลโก้ตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ ๑๐
๔. สามารถส่ง VTR ได้ทางอีเมล prspm39@gmail.com